

THÔNG BÁO

**Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên năm học 2018- 2019**

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo

TT	Khối ngành	Tiên sĩ	Thạc sĩ	Bác sĩ nội trú	Bác sĩ CKI	Bác sĩ CKII	Đại học	
							Chính quy	VHVL
1	VI (Sức khỏe)	30	16	105	406	127	5269	226

B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường

TT	Khối ngành	Số sinh viên tốt nghiệp	Phân loại tốt nghiệp (%)			Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)
			Xuất sắc	Giỏi	Khá	
1	VI (Sức khỏe)	821				
	- Ngành Y khoa	509	0,2	10,6	65,4	90,48
	- Ngành Răng hàm mặt	29	0	31,0	69,0	94,74
	- Ngành Y học dự phòng	62	0	9,7	79,0	67,50
	- Ngành Dược học	160	0	8,1	58,8	85,85
	- Ngành Điều dưỡng	61	0	9,8	78,7	74,55

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)*100

E. Công khai thông tin đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo trình độ đào tạo

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	Tiến sĩ	Nghiên cứu thực trạng xử trí các Bệnh phổi thường gặp tại Trạm y tế xã của tỉnh Thái Nguyên và một số giải pháp can thiệp	Nguyễn Trường Giang	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Đàm Khải Hoàn; Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Hoàng Hà	- Đánh giá thực trạng phát hiện, xử trí các bệnh phổi thường gặp tại trạm y tế xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2013; - Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực xử trí các bệnh phổi thường gặp của cán bộ y tế tuyến xã tỉnh Thái Nguyên; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp nhằm cải thiện việc phát hiện, xử trí các bệnh phổi thường gặp tại trạm y tế xã của tỉnh Thái Nguyên sau 2 năm can thiệp.

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		Thực trạng bệnh quanh răng và hiệu quả can thiệp trên người điều trị thay thế nghiện ma túy bằng Methadone tại Thái Nguyên	Trịnh Đức Mậu	Người hướng dẫn chính: GS. TS Trịnh Đình Hải Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Đàm Thị Tuyết	- Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh quanh răng trên người điều trị thay thế nghiện ma túy bằng methadone; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp dự phòng bệnh quanh răng ở người điều trị thay thế nghiện ma túy bằng Methadone tại Trung tâm Y tế Đại từ, tỉnh Thái Nguyên.
		Sự tăng trưởng thể chất và sức khỏe của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong mang thai tại Thái Nguyên.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thành Trung Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Hồng Phương	- Đánh giá sự tăng trưởng thể chất và sức khỏe của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong mang thai tại Thái Nguyên; - Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng thể chất và sức khỏe của trẻ em dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong mang thai tại Thái Nguyên.
		Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 24 tháng đến 72 tháng tuổi.	Lê Thị Kim Dung	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Phạm Trung Kiên Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Thị Thanh Mai	- Phân tích một số yếu tố nguy cơ của rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em; - Phân tích đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em; - Phân tích các biện pháp can thiệp, điều trị trẻ tự kỷ.
		Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại Thái Nguyên.	Hoàng Thị Huế	Người hướng dẫn chính: GS.TS Nguyễn Văn Sơn Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Hồng Phương	- Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng tại Thái Nguyên; - Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần và vận động của trẻ dưới 2 tuổi.
		Nghiên cứu tần suất, đặc điểm lâm sàng và đột biến gen bệnh Thalassemia ở trẻ em	Đỗ Thị Thu Giang	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thành Trung	- Xác định tần suất mắc bệnh Thalassemia ở trẻ em dân tộc Tày và Dao tỉnh Tuyên Quang;

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		dân tộc Tày, Dao tỉnh Tuyên Quang.		Người hướng dẫn phụ: TS. Trịnh Văn Hùng	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đột biến gen bệnh Thalassemia ở trẻ em dân tộc Tày, Dao tỉnh Tuyên Quang.
		Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ số chống oxy hoá trong máu bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu	Đoàn Anh Thắng	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Đức Quý Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và các dấu ấn miễn dịch BRAF, P53, KI67 ở bệnh nhân polyp đại trực tràng được điều trị cắt polyp qua nội soi tại Thái Nguyên; - Phân tích mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và các dấu ấn miễn dịch ở bệnh nhân polyp đại trực tràng được điều trị cắt polyp qua nội soi.
		Đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại hai huyện tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Hoài Bắc	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Trịnh Xuân Tráng Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Hạc Văn Vinh	- Mô tả thực trạng phát hiện, quản lý điều trị bệnh lao tại tỉnh Bắc Ninh năm 2015; - Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống lao tại Bắc Ninh năm 2015; - Đánh giá hiệu quả của “tổ phòng chống lao” tuyên xã tại tỉnh Bắc ninh.
		Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học, hoá mô miễn dịch ở bệnh nhân polyp đại trực tràng.	Nông Thị Tuyên	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Người hướng dẫn phụ: Dương Hồng Thái PGS.TS Trần Việt Tú	
		Nghiên cứu mối liên quan đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm với sự biến đổi IL-12, CYP2C9 và CYP2C19 ở người mắc bệnh gan do rượu.	Lê Quốc Tuấn	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Việt Tú Người hướng dẫn phụ: TS Nguyễn Bá Vượng	
		Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh Thalassemia ở	Nguyễn Kiều Giang	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Người hướng dẫn phụ: Nguyễn Tiến	

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		phụ nữ người dân tộc khu vực miền núi phía Bắc.		Dũng GS.TS Hoàng Khải Lập	
		Thực trạng tật khúc xạ ở học sinh một số trường trung học cơ sở tại Thành phố Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình quản lý tật khúc xạ.	Nguyễn Mạnh Quỳnh	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Văn Hiến Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Đàm Thị Tuyết	<ul style="list-style-type: none"> - Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tật khúc xạ ở học sinh một số trường trung học cơ sở tại nội thành thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên năm 2015; - Phân tích thực trạng quản lý và đánh giá mô hình can thiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tại nội thành thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
		Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sán Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên	Nông Phương Mai	Người hướng dẫn chính: GS.TS. Hoàng Khải Lập Người hướng dẫn phụ: TS. Hoàng Tiến Công	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc sán dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên giai đoạn 2015-2017; - Phân tích khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng đến hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi tại địa bàn nghiên cứu.
		Đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp phòng chống dịch tại tỉnh Thái Nguyên.	Bùi Duy Hưng	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Hạc Văn Vinh	<ul style="list-style-type: none"> - Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng tại tỉnh Thái Nguyên hồi cứu trong 5 năm (2011-2015) dựa trên kết quả chẩn đoán lâm sàng theo tiêu chuẩn bộ Y tế; - Phân tích khả năng đáp ứng phòng chống dịch của tuyến y tế cơ sở và sự tham gia của cộng đồng tại huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên; - Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực phòng chống dịch của tuyến y tế cơ sở và kiến

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
					thức, thái độ, thực hành của người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng tại các xã nghiên cứu.
		Thực trạng độc lập chức năng sinh hoạt hàng ngày sau đột quy não và hiệu quả can thiệp sau phục hồi chức năng tại nhà ở thành phố Thái Nguyên.	Nguyễn Hoa Ngân	Người hướng dẫn chính: GS.TS Hoàng Khải Lập Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Phương Sinh	- Mô tả thực trạng mức độ độc lập chức năng sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân sau đột quy não và một số yếu tố liên quan tại Thành phố Thái Nguyên năm 2016; - Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng tại nhà cho bệnh nhân sau đột quy não.
		Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	Nguyễn Hoàng Quỳnh	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Phạm Xuân Đà Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	- Mô tả thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe và bệnh tật của người lao động chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm 2016; - Phân tích một số yếu tố liên quan đối với sức khỏe của người lao động chuyên canh vải; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe người lao động chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
		Nghiên cứu sự biểu lộ và mối liên quan của các dấu ấn miễn dịch tế bào gốc ung thư HER2 trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày.	Nguyễn Khắc Tấn	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Lưu Thị Bình Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Phan Quốc Hoàn	- Đánh giá sự biểu lộ các dấu ấn miễn dịch tế bào gốc ung thư CD44, ALDH và dấu ấn tiên lượng HER2 trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày; - Phân tích mối liên quan giữa kiểu hình miễn dịch CD44, ALDH, HER2 với đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày.
		Nghiên cứu sự biểu lộ và mối liên quan của các dấu ấn miễn dịch Aldehyde	Lê Việt An	Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Hồng Thái	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và sự biểu lộ các dấu ấn miễn dịch Aldehyde

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		Dehydrogenase, Kras ở bệnh nhân ung thư dạ dày			dehydrogenase, KRAS ở bệnh nhân ung thư dạ dày; - Phân tích mối liên quan giữa sự biểu lộ các dấu ấn miễn dịch Aldehyde dehydrogenase, KRAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân ung thư dạ dày.
		Nghiên cứu sự biểu lộ của PD-L1 và các dấu ấn miễn dịch N-Cadherin; E-Cadherin ở các khối u dạ dày nguyên phát	Nguyễn Bá Quý	Người hướng dẫn: PGS.TS Lưu Thị Bình	- Phân tích sự biểu lộ và mối liên quan của các dấu ấn miễn dịch N-Cadherin, E-cadherin và protein PD-L1 bằng hóa mô miễn dịch với các đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của người bệnh ung thư dạ dày; - Phân tích sự đồng biểu lộ của các marker PD-L1 và dấu ấn miễn dịch N-Cadherin, E-cadherin trong các khối u của bệnh nhân ung thư dạ dày nguyên phát.
		Thực trạng thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu của người Thái ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và hiệu quả một số giải pháp can thiệp	Đỗ Xuân Thụ	Người hướng dẫn chính: GS.TS Đỗ Văn Hàm Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	- Xác định nhu cầu khám chữa một số bệnh không lây nhiễm của người dân các dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; - Phân tích năng lực đáp ứng nhu cầu khám chữa một số bệnh không lây nhiễm của y tế cơ sở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp nâng cao năng lực khám chữa một số bệnh không lây nhiễm cho y tế cơ sở.
		Thực trạng và giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu một số bệnh ngoài da ở người lao động thuộc dân tộc Tày tại Thái Nguyên	Nông Phúc Thắng	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Quý Thái Người hướng dẫn phụ: GS.TS Đỗ Văn Hàm	- Mô tả thực trạng một số bệnh ngoài da ở người lao động nông nghiệp thuộc dân tộc Tày tại Thái Nguyên năm 2017-2018; - Xác định một số yếu tố liên quan đối với bệnh ngoài da ở người lao động nông nghiệp thuộc dân tộc

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
					Tày ở Thái Nguyên; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu bệnh ngoài da ở người lao động nông nghiệp thuộc dân tộc Tày huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
		Thực trạng và giải pháp can thiệp cong vẹo cột sống ở học sinh tiểu học tại Thái Nguyên	Trịnh Minh Phong	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thành Trung Người hướng dẫn phụ: GS.TS Hoàng Khải Lập	- Mô tả thực trạng vẹo cột sống và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại Thái Nguyên năm 2017; - Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về dự phòng và phục hồi chức năng vẹo cột sống của phụ huynh học sinh; - Đánh giá hiệu quả của một số giải pháp can thiệp vẹo cột sống cho học sinh tiểu học tại Thái Nguyên.
		Thực trạng nạo phá thai ở học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp	Nguyễn Thúy Hà	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Đàm Khải Hoàn Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Đặng Thị Minh Nguyệt	- Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan đến phá thai ở độ tuổi 16-18 tại thành phố Thái Nguyên năm 2017-2018; - Xây dựng mô hình và đánh giá sự chấp nhận mô hình can thiệp của địa bàn nghiên cứu.
		Điều kiện lao động, sức khỏe, một số bệnh liên quan nghề nghiệp trong chăn nuôi gia cầm tại huyện Yên Thế - Bắc Giang và hiệu quả của một số giải pháp can thiệp	Dương Hồng Thắng	Người hướng dẫn chính: GS.TS Đỗ Văn Hàm Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	- Mô tả thực trạng điều kiện lao động, một số yếu tố liên quan đến sức khỏe, bệnh tật của người chăn nuôi gia cầm tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2017; - Xác định tỷ lệ một số bệnh thường gặp ở người chăn nuôi gia cầm huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2017; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe tại các hộ gia đình chăn nuôi gia cầm.
		Thực trạng hoạt động sàng lọc trước sinh và	Nguyễn Thị	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Lê	- Mô tả thực trạng sàng lọc trước sinh và một số yếu

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	Bình	Hoàng Người hướng dẫn phụ: PGS.TS Đàm Thị Tuyết	tổ liên quan tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên năm 2018; - Đánh giá hiệu quả của giải pháp can thiệp sàng lọc trước sinh tại địa điểm nghiên cứu;
		Thực trạng vô sinh ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và hiệu quả của một số giải pháp can thiệp tại tỉnh Thái Nguyên	Nông Thị Hồng Lê	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Lê Hoàng Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên	- Xác định thực trạng vô sinh ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và một số yếu tố liên quan tại Thái Nguyên, năm 2018; - Xác định năng lực về tư vấn và điều trị vô sinh của cán bộ y tế cơ sở; - Xây dựng và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp nâng cao năng lực phòng chống vô sinh của cán bộ y tế cơ sở tại Thái Nguyên.
		Hiệu quả một số giải pháp can thiệp dự phòng đột quỵ não ở người tăng huyết áp tại Thái Nguyên	Lê Thị Quyên	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Văn Tuấn Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	- Xác định một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ não ở người tăng huyết áp tại huyện Đại Từ và huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp dự phòng đột quỵ não ở người tăng huyết áp.
		Thực trạng một số chỉ số bệnh thận tiết niệu, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp ở công nhân gang thép Thái Nguyên	Trương Việt Trường	Người hướng dẫn chính: PGS.TS Dương Hồng Thái Người hướng dẫn phụ: GS.TS Đỗ Văn Hàm	- Mô tả thực trạng điều kiện lao động, một số bệnh tiết niệu và yếu tố liên quan ở công nhân luyện gang thép Thái Nguyên năm 2017; - Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp dự phòng và giảm thiểu tác hại của một số bệnh tiết niệu ở công nhân Gang thép tại Thái Nguyên.
		Nghiên cứu biểu lộ của các dấu ấn C-MET, HER2, PCNA và đối chiếu với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày	Trần Ngọc Thụy	Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Hồng Thái	- Đánh giá sự biểu lộ của cá marker C-Met, Her2, PCNA ở bệnh nhân ung thư dày; - Đánh giá mối liên quan giữa sự biểu lộ của các Marker C-Met, Her2,

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
					PCNA với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư dày.
2	Thạc sĩ				
		Thực trạng kiến thức thái độ thực hành về phục hồi chức năng của người chăm sóc kỹ thuật tại gia đình ở hai xã huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan	Mai Văn Dũng	TS. Trần Thế Hoàng	Đánh giá kiến thức thái độ thực hành về phục hồi chức năng của người chăm sóc chính cho người khuyết tật tại gia đình một số xã, huyện Phú Lương năm 2018
		Thực trạng nhu cầu sử dụng và cung cấp dịch vụ quản lý tăng huyết áp tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	TS. Nguyễn Thị Phương Lan	Đánh giá cầu trong quản lý bệnh THA từ phía người sử dụng tại 2 xã của huyện Thông Nông – tỉnh Cao Bằng và phân tích khả năng cung cấp dịch vụ quản lý tăng huyết áp tại địa điểm nghiên cứu.
		Thực trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc Mông tại 2 xã huyện Quán Bạ tỉnh Hà Giang	Phạm Thị Bích Hồng	TS. Hà Xuân Sơn	Đánh giá thực trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi người dân tộc Mông tại 2 xã huyện Quán Bạ tỉnh Hà Giang và xác định một số yếu tố nguy cơ đối với suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc Mông tại khu vực nghiên cứu
		Kết quả ghép thận ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối từ người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Tạ Ngọc Thạch	PGS.TS Trần Đức Quý	Mô tả một số đặc điểm giải phẫu và sinh lý của thận ghép qua siêu âm, xạ hình và cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
		Kết quả điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp bằng Infliximab kết hợp Methotrexate tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Ngô Tiến Nhuận	PGS.TS Lưu Thị Bình	Kết quả điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp bằng Infliximab kết hợp Methotrexate tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc	Lục Thị Phương	PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng	Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có hội chứng chuyển hóa điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		Kạn			Bắc Kạn
		Đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở các đối tượng được quản lý tại Ban bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Cao Bằng	Phan Thị Mai Lan	PGS.TS Trịnh Xuân Tráng	Mô tả một số đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở các đối tượng được quản lý tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Cao Bằng.
		Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang	Lêo Tiến Công	TS. Trương Thị Thùy Dương	Mô tả thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang và phân tích một số yếu tố liên quan tới đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố
		Kết quả hoạt động phòng chống lao và chi phí điều trị của bệnh nhân lao phổi tại Huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang năm 2018	Lêo Tiến Công	TS, Nguyễn Thị Phương Lan	Đánh giá kết quả hoạt động phòng chống lao tại huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang năm 2018
3	Chuyên khoa 2				
		Chỉ số khối cơ thể và các yếu tố ảnh hưởng ở bệnh nhân Parkinson điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái nguyên	Vương Thị Hồng Hải	PGS.TS Dương Hồng Thái	
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhồi máu não giai đoạn cấp tại Bệnh viện Trung ương Thái nguyên	Lê Danh Xuân	BSCCKII. Phạm Thị Kim Dung TS Trần Bảo Ngọc	
		Đánh giá kết quả sử dụng Erythropoietin trong điều trị thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn được lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Trung ương Thái nguyên	Đặng Thị Vân	PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng	
		Kết quả điều trị tán sỏi	Lê Viết	PGS.TS Trần Đức	

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		thận ngoài cơ thể bằng máy Econoth 2000 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Hải	Quý	
		Kết quả điều trị sẹo dính hẹp kẽ ngón tay do di chứng bỏng bằng kỹ thuật chữ Z năm vạt tại Bệnh viện Chinh hình và phục hồi chức năng Thái Nguyên	Phùng Văn Quang	BS. CKII Nguyễn Văn Sừ	
		Kết quả điều trị chữa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Nguyễn Văn Cường	BSCCKII. Phạm Mỹ Hoài	
		Kết quả phẫu thuật nội soi khối u buồng trứng tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Nguyễn Thị Bích Thanh	TS. Trần Bảo Ngọc BS CKII. Nguyễn Thị Bình	
		Kết quả phá thai nội khoa ở tuổi thai từ 7 đến 8 tuần tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Lê Thị Kim Dung	BSCCKII. Phạm Thị Quỳnh Hoa	
		Nghiên cứu kết quả cắt tử cung hoàn toàn do u xơ tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Nguyễn Tuấn Hải	BSCCKII. Phạm Thị Quỳnh Hoa	
		Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị rau tiền đạo tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Nguyễn Nguyên Ngọc	BSCCKII. Phạm Mỹ Hoài	
		Nghiên cứu một số chỉ định và kết quả mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Vũ Trọng Tấn	BS CKII. Nguyễn Thị Bình	
		Đặc điểm lâm sàng,	Đàm	TS. Bùi Thanh	

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		cận lâm sàng và đánh giá kết quả xử trí thai chết lưu tại khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Bảo Lợi	Thùy BS CKII. Nguyễn Thị Bình	
		Đánh giá kết quả truyền oxytocin ở thai phụ đủ tháng ối vỡ sớm tại khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Hoàng Thị Bình	BSCKII. Phạm Mỹ Hoài	
		Kết quả điều trị sớm theo mục tiêu trong sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang	Lê Nguyệt Minh	GS.TS Nguyễn Văn Sơn	
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở trẻ thông liên thất đơn thuần ở trẻ em được phẫu thuật tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang	Nguyễn Thị Lê	TS Lô Quang Nhật TS. Nguyễn Bích Hoàng	
		Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang	Nguyễn Thị Lệ	PGS.TS. Phạm Trung Kiên	
		Kết quả kiểm soát hen phế quản ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang năm 2017-2018.	Ong Thị Hương	PGS.TS Nguyễn Thành Trung	
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi sơ sinh tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang	Bùi Thị Thu Hương	PGS.TS Nguyễn Thành Trung	

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ giảm tiêu cầu sơ sinh tại BV Sản Nhi Bắc Ninh	Phạm Thị Thanh Hương	PGS.TS Phạm Trung Kiên	
		Kết quả điều trị bệnh màng trong ở trẻ sinh non tháng bằng Curosurf tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Trần Thị Thủy	PGS.TS Phạm Trung Kiên	
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh	Nguyễn Văn Thắng	PGS.TS Phạm Trung Kiên	
		Kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh bằng thở áp lực dương liên tục qua mũi tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang	Trần Thị Tuyết	GS.TS Nguyễn Văn Sơn	
		Đặc điểm lâm sàng, điện não đồ và kết quả điều trị động kinh toàn thể cơn lớn dưới 6 tuổi, tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang	Đông Xuân Sắc	GS.TS Nguyễn Văn Sơn	
		Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của hội chứng thận hư tiên phát ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang	Nguyễn Văn Sang	TS Nguyễn Bích Hoàng	
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả khí dung natriclorid 3% trong	Bàn Thị Xuyên	TS. Nguyễn Bích Hoàng	

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		điều trị viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ dưới 24 tháng tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang năm 2017-2018.			
		Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang	Thân Thị Uyên	PGS.TS Trần Văn Tuấn	
		Thực trạng tổ chức, hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và đề xuất giải pháp	Lê Vũ Cương	PGS.TS Đàm Thị Tuyết	
		Thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực được tại các bệnh viện công lập tỉnh Tuyên Quang và đề xuất giải pháp	Lê Thị Hương	1. PGS.TS Trần Văn Tuấn 2. DSCK2 Hoàng Thị Cúc	
4	Bác sĩ Nội trú				
		Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị phản vệ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Lê,quốc Thuận	PGS.TS Trịnh Xuân tráng	- Mô tả đặc điểm lâm sàng ở các bệnh nhân phản vệ điều trị tại BV TW Thái Nguyên. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị phản vệ tại BV TW Thái Nguyên
		Đặc điểm tổn thương dạ dày tá tràng ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Nguyễn Thị Ngọc Hà	PGS.TS Dương Hồng Thái	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi dạ dày tá tràng ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu tại BV TW Thái Nguyên. - Phân tích mối liên quan giữa hình ảnh nội soi với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và cách dung thuốc ở các đối tượng trên.

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		Kết quả kẹp cầm máu điều trị bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Trần Văn Sơn	PGS.TS Phạm Kim Liên	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng tại BV TW Thái Nguyên. - Phân tích kết quả và một số yếu tố liên quan đến kết quả kẹp cầm máu ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng tại BV TW Thái Nguyên.
		Kết quả điều trị bệnh não gan ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Lương Thị Tuyết	PGS.TS Dương Hồng Thái	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân não gan ở các bệnh nhân xơ gan điều trị tại khoa Nội tiêu hóa BV TW Thái Nguyên. - Phân tích kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh não gan bằng thuốc lactulose kết hợp L – ornithine ở các đối tượng trên.
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ Procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Hà Thị Loan	PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại BV TW Thái Nguyên. - Khảo sát nồng độ Procalcitonin và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.
		Đặc điểm mật độ xương ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Khoa Nội Hô hấp – Nội tiết Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Nguyễn Tất Thành	PGS.TS Phạm Kim Liên	- Mô tả đặc điểm mật độ xương và một số yếu tố nguy cơ gãy loãng xương ở bệnh nhân COPD điều trị tại khoa Hô hấp – Nội tiết BV TW Thái Nguyên - Phân tích mối liên quan giữa tình trạng loãng xương với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các đối tượng trên.
		Kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não cấp	Phạm Thị	1. TS. Nguyễn Trường Giang	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		bằng thuốc tiêu sợi huyết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Ngọc	2. PGS.TS Dương Hồng Thái	nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp tại BV TW Thái Nguyên. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ở các bệnh nhân trên
		Nồng độ Apolipo-Protein B huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Hoàng Công Tùng	PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng	1. Mô tả đặc điểm tổn thương ĐMV và nồng độ Apolipoprotein B huyết tương ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ điều trị tại BV TW Thái Nguyên 2. Phân tích mối liên quan giữa nồng độ Apolipoprotein B huyết tương và đặc điểm tổn thương ĐMV và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở các đối tượng trên.
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật nội soi điều trị túi thừa Meckel có biến chứng tại Bệnh viện Nhi Trung ương	Lò Minh Trọng	1. TS. Phạm Duy Hiền 2. TS. Vũ Thị Hồng Anh	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của túi thừa Meckel có biến chứng tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2010 – 2017 - Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị túi thừa Meckel có biến chứng tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2010 – 2017
		Kết quả điều trị xẹp thân đốt sống trên bệnh nhân loãng xương bằng phương pháp bơm Ciment sinh học qua da tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	Khúc Văn Trung	TS. Nguyễn Vũ Hoàng	- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xẹp thân đốt sống trên bệnh nhân loãng xương trước điều trị - Đánh giá kết quả điều trị của phương pháp tạo hình đốt sống qua da tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
		Kết quả phẫu thuật mở sọ giảm áp điều trị nhồi máu não diện	Trần Tuấn Anh	1. TS. Nguyễn Trọng Yên 2. TS. Trần Chiến	- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính của nhồi máu não diện rộng do tắc động mạch não giữ từ tháng 1/2015 đến

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		rộng do tắc động mạch não giữa tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108			6/2018 - Đánh giá kết quả phẫu thuật mở sọ giảm áp điều trị nhồi máu não diện rộng do tắc động mạch não giữa tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108
		Đánh giá kết quả chuyển thần kinh phục hồi giạng và xoay ngoài khớp vai trong tổn thương liệt cao đám rối thần kinh cánh tay	Vũ Hồng Ái	1. PGS. TS. Lê Văn Đoàn 2. TS. Trần Chiến	- Đánh giá kết quả phục hồi giạng và xoay ngoài khớp vai bằng phẫu thuật chuyển thần kinh trong tổn thương liệt cao đám rối thần kinh cánh tay - Xác định mức độ ảnh hưởng khi lấy thần kinh Xi và thần kinh đầu dài cơ tam đầu
		Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật ung thư không thuộc biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức	Phạm Cảnh Đức	1. GS. TS. Trịnh Hồng Sơn 2. TS. Vũ Thị Hồng Anh	- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhâ ung thư không thuộc biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2013 – 2017 - Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật ung thư không thuộc biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2013 – 2017
5	Đại học				
		Xây dựng công thức bào chế cồn thuốc chứa mộc miết tử và quế chi	Hà Thị Chi	TS. Nguyễn Thu Quỳnh	
		Nghiên cứu bào chế Pellet Metronidazol giải phóng tại đại tràng bằng phương pháp bồi dần	Nguyễn Thị Hằng	ThS. Nguyễn Duy Thư	
		Xây dựng công thức bào chế viên nang chứa cao mộc miết tử	Nguyễn Thị Hoa	TS. Nguyễn Thu Quỳnh	
		Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh cận thị học đường của học sinh tại Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, thành phố	Lê Thị Hoàng Anh	TS. Nguyễn Thị Tố Uyên	

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		Thái Nguyên			
		Thực trạng thiếu năng lượng trường diễn và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Hóa Thượng, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Trần Thị Thanh Hà	TS. Trương Thị Thùy Dương	
		Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh tại Trường Trung học cơ sở Quang trung và Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái	Vũ Thị Thúy Hà	ThS. Hoàng Minh Nam	
		Nghiên cứu thực trạng nguy cơ trầm cảm của sinh viên Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan.	Ngô Thanh Hằng	PGS.TS Hạc Văn Vinh	
		Thực trạng lạm dụng rượu bia ở sinh viên ngành bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên	Đỗ Thị Thu Hương	ThS. Nguyễn Việt Quang	
		Thực trạng tiêm phòng ung thư cổ tử cung và một số yếu tố liên quan ở sinh viên nữ Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên	Nguyễn Hoài Linh	ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn	
		Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng nhiễm HIV/AIDS của học sinh trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	Lê Đức Thịnh	TS. Lê Thị Thanh Hoa	
		Thực trạng tăng huyết áp ở người trên 45 tuổi	Nguyễn Thị Thu	ThS. Hoàng Minh Nam	

TT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		tại xã Bồ Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và một số yếu tố liên quan			
		Kiến thức, thái độ, thực hành bệnh đái tháo đường ở người trên 45 tuổi và một số yếu tố liên quan tại xã Bồ Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang	Vũ Thị Thúy	ThS. Hoàng Minh Nam	
		Thực trạng kiến thức - thái độ - thực hành dự phòng bệnh răng miệng của học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái nguyên và một số yếu tố liên quan.	Hà Anh Thư	PGS.TS Đàm Khải Hoàn	

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT	Tên ĐV đặt hàng đào tạo	Số lượng	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Kết quả đào tạo
1	Trung tâm Y tế huyện Đông Anh	19	Chuyên khoa cấp I	Y học gia đình	Bằng “Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Y học gia đình”
2	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La	11	Chuyên khoa cấp I	Lao	Bằng “Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Lao”
3	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ	23	Chuyên khoa cấp I	Nội khoa, Ngoại khoa	Bằng “Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Nội khoa và Ngoại khoa”
4	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ	24	Chuyên khoa cấp II	Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa	Bằng “Chuyên khoa cấp II, chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa”
5	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang	10	Chuyên khoa cấp II	Nội khoa, Ngoại khoa	Bằng “Chuyên khoa cấp II, chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa”
6	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh	41	Chuyên khoa cấp II	Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Tai mũi họng, Da liễu, Y tế	Bằng “Chuyên khoa cấp II, chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Tai mũi họng, Da

STT	Tên ĐV đặt hàng đào tạo	Số lượng	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Kết quả đào tạo
				công cộng	liều, Y tế công cộng”
7	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng	29	CKI	Y học gia đình	Bằng “Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Y học gia đình”
8	Sở Y tế tỉnh Sơn La	16	CKI	Y học gia đình	Bằng “Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Y học gia đình”
9	Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn	12	Chuyên khoa cấp II	Y tế công cộng	Bằng “Chuyên khoa cấp II, chuyên ngành Y tế công cộng”
10	Trường Trung cấp Y tế Hà Giang	49	Cử nhân VLVH	Điều dưỡng	Bằng “Cử nhân Điều dưỡng”
11	Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên	34	Cử nhân VLVH	Điều dưỡng	Bằng “Cử nhân Điều dưỡng”
12	TTYT huyện Quốc Oai, Hà Nội	42	Ngắn hạn	Y khoa	Chứng chỉ “Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình”
13	TTYT huyện Phúc Thọ, Hà Nội	42	Ngắn hạn	Y khoa	Chứng chỉ “Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình”
14	TTYT huyện Phúc Thọ, Hà Nội	39	Ngắn hạn	Y khoa	Chứng chỉ “Siêu âm tổng quát”
15	BVPHCN tỉnh Bắc Giang	33	Định hướng chuyên khoa	Y khoa	Chứng chỉ “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng”
16	BVĐKTV Thái Nguyên	30	Ngắn hạn	Y khoa	Chứng chỉ “Quản lý Điều dưỡng”
17	BVĐK tỉnh Quảng Ninh	28	Định hướng chuyên khoa	Y khoa	Chứng chỉ “Định hướng chuyên khoa Nội khoa”
18	SYT Tuyên Quang	160	Ngắn hạn	Y khoa	Chứng nhận “Nâng cao năng lực quản lý cho Trường trạm y tế tuyến xã”
19	Bộ Y tế (SYT Hòa Bình)	60	Ngắn hạn	Y khoa	Chứng nhận “Tìm hiểu kiến thức Y học gia đình”

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

STT	Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học	Thời gian tổ chức	Địa điểm tổ chức	Số lượng đại biểu tham dự
1.	Hội nghị Khoa học và đào tạo liên tục khu vực miền núi phía Bắc lần 3 "Tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe răng miệng"	12-13/10/2018	Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	300
2.	Tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh xương khớp từ hiện tại tới tương lai	09/12/2018	Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	250
3.	Hội nghị Y học cổ truyền khu vực Châu Á và Châu Âu	3/2018	Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	200
4.	Cập nhật bệnh học Thận - Tiết niệu và cấp cứu - Hồi sức Nhi khoa	16/3/2019	Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	160

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
I	CẤP BỘ					
1.	Nghiên cứu chiết xuất cao bán thành phẩm từ vỏ hạt đậu xanh, thổ phục linh, cam thảo đất và đánh giá tác dụng giả độc của chế phẩm	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn	Trường ĐH Y Hà Nội	2016-2018	300	- 03 bài báo KH - 01 Hồ trợ Luận án Tiến sĩ - 01 Luận văn Thạc sĩ
2.	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại khu vực miền núi phía Bắc	ThS Nguyễn Thị Xuân Hương	- Tỉnh Thái Nguyên - Phòng Giáo dục thành phố Tuyên Quang - TT hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật tỉnh Yên Bái	2016-2018	150	- 01 bài báo KH - 01 Luận văn Thạc sĩ - 01 Công cụ giáo dục giới tính - 01 Mô hình giáo dục giới tính
3.	Khảo sát một số yếu tố năng lực nghề nghiệp của bác sĩ hệ cử tuyển giai đoạn 1991-2015 và đề xuất giải pháp phát triển chương trình đào tạo Y dược cho đối tượng cử tuyển của Đại học Thái Nguyên	PGS.TS Trần Bảo Ngọc	- Sở y tế, giáo dục các tỉnh	2017-2019	150	- 07 bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	Nguyên.					
4.	Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường xung quanh khu vực khai thác kim loại màu ở Thái Nguyên và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình thử nghiệm cải thiện chất lượng đất, nước, gạo và rau.	TS Hà Xuân Sơn	- Viện KH sự sống- ĐHTN - UBND xã Tân Long, Đồng Hỷ, TN - UBND xã Hà Thượng, Đại Từ, TN	2017-2019	350	- 04 bài báo khoa học trong nước - 01 báo cáo tại hội nghị quốc tế - 01 bài báo khoa học quốc tế ISI - 02 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - 01 mô hình thử nghiệm cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, gạo, rau - 01 bản đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất, nước
5.	Nghiên cứu khả năng tác động lên các con đường tín hiệu ung thư trên tế bào gốc ung thư dạ dày của acid retinoic.	PGS.TS Lưu Thị Bình	Phòng Thí nghiệm Inserm U1053 Viện Sức khỏe và nghiên cứu Y học Quốc gia Pháp	2017-2019	350	- 03 bài báo KH - 01 Luận văn Thạc sĩ
II	CẤP TỈNH					
6.	Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ loãng xương, tình trạng mật độ xương ở các bệnh nhân đái tháo đường và dự báo nguy cơ gãy xương theo mô hình FRAX	TS Lưu Thị Bình	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	2015-2018	230.430	Ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật đo mật độ xương bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép, phương pháp chẩn đoán loãng xương theo giá trị T-Score và cách dự báo gãy xương theo mô hình FRAX cho các nhân viên y tế, học viên, sinh viên tại các bệnh viện là địa điểm nghiên cứu + Kết quả của nghiên cứu sẽ là tài liệu hữu ích cho các bác sỹ chuyên ngành Nội

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
						chung và nội Xương khớp, Nội tiết-Đái tháo đường trong thực hành lâm sàng. + Chuyển giao kết quả nghiên cứu và các kỹ thuật cho các Bệnh viện tuyến Tỉnh
7.	Nghiên cứu độc tính và tác dụng chống viêm, chống sorgan của quả Dứa dại trên thực nghiệm	ThS Hoàng Thái Hoa Cương	Đại học Y Hà Nội	2015-2018	171.070	- 06 Bài báo KH - Mô hình là cơ sở khoa học để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo cho các cây thuốc dã và đang được sử dụng để điều trị các bệnh lý về gan theo kinh nghiệm dân gian trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Hoạt chất được chiết xuất từ nguồn dược liệu quả dứa dại sẽ được sử dụng để sản xuất thuốc điều trị cho cộng đồng.
8.	Nghiên cứu các chỉ số oxy hóa trong máu bệnh nhân viêm gan do rượu	PGS.TS Trịnh Xuân Tráng	Bệnh viện Quân Y 103 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Học viện Quân Y	2016-2018	225.277	- 01 Luận án Tiến sĩ - 02 Luận văn Thạc sĩ
9.	Ứng dụng chương trình GRASP trong phục hồi chức năng chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não	TS Nguyễn Phương Sinh	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Trung tâm y tế các xã, phường	2016-2018	199.725	- Chuyên đề nghiên cứu - Đánh giá tổng quan về chương trình GRASP và các phương pháp mới trong điều trị phục hồi chức năng bàn tay liệt ở bệnh nhân TBMMN - Đánh giá, phân tích một số ảnh hưởng đến kết quả điều trị phục hồi chức năng bàn tay bằng chương trình GRASP ở bệnh nhân TBMMN

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
						<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả phục hồi chức năng vận động, khả năng khéo léo của chi trên, bàn tay và mức độc độc lập trong sinh hoạt hàng ngày do tai biến mạch máu não bằng chương trình GRASP - 01 Bài báo KH - 01 Khóa luận TN - Hướng dẫn kỹ thuật cho 20 Bác sỹ, Điều dưỡng - 04 đĩa CD
10.	Xây dựng quy trình khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp trên bà mẹ mang thai đến khám và quản lý thai nghén trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	TS Bùi Thị Thu Hương	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Bệnh viện A Thái Nguyên	2016-2018	441.759	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đánh giá tỷ lệ bệnh tuyến giáp trên thai phụ được quản lý tại BV Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện huyện Đồng Hỷ - Báo cáo Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ hormon tuyến giáp một số biến chứng hay gặp trên bà mẹ mang thai bị bệnh tuyến giáp - Quy trình sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp ở Phụ nữ mang thai.
III CẤP ĐẠI HỌC						
11.	Nghiên cứu chỉ số Doppler ống tĩnh mạch của thai bình thường từ 22 tuần đến 37 tuần để thiết lập biểu đồ bách phân vị và giá trị ứng dụng lâm sàng	ThS Nguyễn Thị Hồng	Bệnh viện Phụ Sản Trung ương	2016-2018	100	<ul style="list-style-type: none"> - 06 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
12.	Đặc điểm mô bệnh học và óa mô miễn dịch ung thư iểu mô tuyến vú sau điều trị óa chất tiên phẫu	ThS Lê Phong Thu	Bệnh viện K Hà Nội	2016-2018	92	<ul style="list-style-type: none"> - 04 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
13.	Nghiên cứu hiệu quả xạ trị phối hợp đồng thời với Cisplatin trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB tại bệnh viện K.	ThS Trần Thị Kim Phương	Bệnh viện K Hà Nội Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	2016-2018	85	- 03 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
14.	Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa enzyme deacetylvindoline 4-O-acetyltransferase (DAT) tham gia tổng hợp alkaloid từ cây dứa cựa (Catharanthus roseus (L.) G. Don).	ThS Bùi Thị Hà	Đại học sư phạm TN Viện Công nghệ Sinh học-Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ VN	2016-2018	94	- 01 bài báo Quốc tế - 02 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ - 02 Luận văn Thạc sĩ
15.	Đánh giá hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sán Diu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên	Ths. Nông Phương Mai	Huyện đồng Hỷ, TN	2017-2019	51	- 03 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
16.	Thực trạng và hiệu quả một số giải pháp phòng chống thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ trong độ tuổi 20-35 người dân tộc Tày huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	NCS. Trần Thị Hồng Vân	Viện Dinh dưỡng Quốc gia TT Y tế huyện Phú Lương	2017-2019	50	- 04 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ - 01 mô hình
17.	Thực trạng và giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu một số bệnh nấm da ở nông dân thuộc dân tộc Tày tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	Ths. NCS. Nông Phúc Thắng	TT Y tế huyện Phú Lương	2017-2019	50	- 04 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
18.	Nghiên cứu tạo dòng rẽ tạo và biểu hiện gen liên quan đến tổng hợp Flavonoid ở cây thỏ nhàn sâm (Talinum paniculatum Gaertn.)	Ths.NCS. Vũ Thị Như Trang	ĐH Sư Phạm TN	2017-2019	66	- 01 bài báo Quốc tế - 04 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
19.	Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng của Hs-Troponin T, Hs-CRP và NT-ProBNP trên bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên được	BS.NCS. Đặng Đức Minh	Bệnh viện Tim Hà Nội	2017-2019	51	- 03 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	can thiệp động mạch vành qua da thì đầu.					
20.	Nghiên cứu sự Methyl hóa một số gen ức chế ung thư trong ung thư vòm mũi họng	Ths.NCS. Nguyễn Thị Hồng Gấm	Đại học Y Hà Nội	2017-2019	54	- 04 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
21.	Vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao y đức cho cán bộ ngành y tế ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay	Ths.NCS. Chu Tuấn Anh	Sở Y tế Thái Nguyên	2017-2019	63	- 01 bài báo Quốc tế - 03 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
22.	Thực trạng độc lập chức năng sinh hoạt hàng ngày sau đột quỵ não và hiệu quả can thiệp phục hồi chức năng tại nhà ở Thành phố Thái Nguyên	PGS.TS Trần Văn Tuấn	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	2017-2019	51	- 04 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ
23.	Thực trạng, yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp về xử lý chất thải y tế ở tuyến y tế cơ sở công lập tại huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	TT y tế huyện Võ Nhai		25	- 05 bài báo KH
24.	Rối loạn chuyển hóa thứ phát và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư được hóa trị liệu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	TS. Nguyễn Thị Hoa	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	2018-2019	72	- 06 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án BSKII - 01 Quy trình
25.	Nghiên cứu giá trị chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể bằng xét nghiệm Bacs-on-beads (BOBS) ở thai có dị tật tim bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương	ThS. Bùi Hải Nam	Bệnh viện Phụ Sản Trung ương	2018-2019	50	- 04 bài báo KH - 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiến sĩ - 01 giải pháp can thiệp
26.	Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm dùng ngoài chứa mỗc miết tử và quế chi	ThS. Nguyễn Thu Quỳnh	Trường ĐH Y Dược TN	2018-2019	100	- 05 bài báo KH - 02 khóa luận TN - 03 Quy trình - 01 Tiêu chuẩn cơ sở - 01 Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm
27.	Ảnh hưởng của đạo Hiếu	ThS. Đinh	Học viện	2018-	66	- 06 bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	trong Phật giáo đến đời sống đạo đức của người Việt ở vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay	Thị Giang	Chính trị-Hành chính Quốc gia HCM	2019		- 01 Hồ trợ số liệu Luận án Tiên sĩ
IV	CẤP TRƯỞNG					
28.	Tình trạng xơ hóa thực quản qua nội soi ở bệnh nhân xơ gan sau điều trị bằng thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản.	ThS-BSNT. Đồng Đức Hoàng	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
29.	Mối liên quan giữa nồng độ Procalcitonin với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân viêm phổi cấp điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.	ThS Lương Thị Kiều Diễm	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
30.	Đặc điểm hội chứng lo âu, trầm cảm của các bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.	BS Trần Tuấn Tú	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
31.	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có chứng khó tiêu chức năng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.	ThS Lê Thị Thu Hiền	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
32.	Kết quả điều trị phẫu thuật vết thương động mạch ngoại vi tại Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2018	TS Lô Quang Nhật	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
33.	Đánh giá kết quả phẫu thuật máu tụ trong não do tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên	TS Trần Chiến	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
34.	Đánh giá kết quả giảm đau sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm bằng Bupivacain tê thấm lớp vết mổ tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên	BS Phạm Thị Lan	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
35.	Nhận xét kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chửa ngoài tử cung tại khoa Sản Bệnh	BSCKII Nguyễn Thị Bình	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018					
36.	Nghiên cứu tình hình phá thai 6- 12 tuần tại Khoa Sản Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018	ThS Nguyễn Thị Nga	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
37.	Nhận xét tình hình đẻ non tại Khoa Sản bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018	ThS Nông Thị Hồng Lê	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
38.	So sánh chỉ định mổ lấy thai ở sản phụ con so tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên trong 2 giai đoạn 2013 và 2018.	ThS Nguyễn Thị Anh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
39.	Đánh giá kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017	ThS Nguyễn Thị Kim Tiên	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
40.	Nhận xét kết quả điều trị chữa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexate đơn liều tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017 - 2018	ThS Hoàng Thị Ngọc Trâm	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
41.	Nghiên cứu nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy tim cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.	BS Ma Văn Thắm	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
42.	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan gây ra hội chứng Cushing do thuốc.	BS Bé Hà Thành	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
43.	Nghiên cứu đặc điểm cảm xúc, hành vi của trẻ 4 – 6 tuổi mắc táo bón mạn tính chức năng.	BS Nguyễn Nam Phong	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
44.	Đánh giá kết quả điều trị viêm phổi do Moraxella Catarrhalis ở trẻ em tại trung tâm Nhi khoa- Bệnh viện trung ương Thái Nguyên	ThS Trần Tuấn Anh	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
45.	Nghiên cứu đặc điểm lâm	ThS Dương	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em dưới 2 tuổi	Quốc Trường				
46.	Đánh giá độ loạn thị trên bệnh nhân mộng nguyên phát trước và sau điều trị phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc	ThS Lương Thị Hải Hà	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
47.	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và kết quả điều trị sau can thiệp bằng nút coil ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch	ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
48.	Đánh giá hiệu quả của phương pháp gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên xương đòn bằng lidocain phối hợp fentanyl trong phẫu thuật chi trên	BS Nguyễn Thị Bạch Dương	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
49.	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết tức thì trong chẩn đoán u tuyến giáp tại Bệnh viện Trung ương Thái	ThS Hoàng Minh Cương	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
50.	Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân nhồi máu não có đá tháo đường.	BSCKII Phạm Thị Kim Dung	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
51.	Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân zona tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	ThS Phạm Thu Hiền	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
52.	Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân nhồi máu não diện rộng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	ThS Lê Thị Quyên	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
53.	Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của dược liệu Sóng răn (Albizia myriophylla Benth) thu hái tại Thái Nguyên	ThS Đào Thanh Hoa	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
54.	Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng bài thuốc “Lục vị thang” kết hợp với phương pháp cây chỉ.	ThS Nguyễn Thị Bích	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
55.	Thực trạng stress và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	BS Nguyễn Đắc Vinh Nguyễn	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
56.	Đặc điểm nhân cách và mối liên quan đến kết quả điều trị ở bệnh nhân rối loạn lo âu điều trị tại Khoa tâm thần Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.	TS Đàm Thị Bảo Hoa	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
57.	Khảo sát một số phản ứng có hại trong điều trị bệnh nhân lao đa kháng thuốc (MDR – TB) tại Thái Nguyên	BS Nguyễn Thị Lệ	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
58.	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số bệnh đồng mắc ở bệnh nhân COPD tại Thái Nguyên	PGS.TS Hoàng Hà Nguyễn	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
59.	Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân ho ra máu tại Thái Nguyên.	BS Hoàng Văn Lâm	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
60.	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nhĩ lượng đồ bệnh nhân viêm tai úr dịch có chỉ định nạo V.a tại Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên	ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
61.	Nhận xét kết quả điều trị gãy vỡ sập xoang hàm trong chấn thương tầng giữa mặt tại khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018	ThS Nguyễn Văn Ninh	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
62.	Nghiên cứu tỉ lệ màu - sắc răng tự nhiên răng vĩnh viễn trên nhóm sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên	TS Hoàng Tiến Công	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
63.	Sự hài hòa cung răng và thẩm mỹ khuôn mặt	BS Ngô Việt Thành	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
64.	Liên quan giữa vị trí phanh môi và khoảng cách hai môi ở tư thế nghỉ với viêm lợi trên sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên	BS Hà Hương Quỳnh	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
65.	Đánh giá một số yếu tố liên quan với sâu răng ở trẻ 12 – 36 tháng tuổi	BS Vũ Thị Hà	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
66.	Thực trạng sâu răng ở trẻ 12 – 36 tháng tuổi	ThS Đỗ Minh Hương	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
67.	Thực trạng loạn năng thái dương hàm và mối liên quan đến chất lượng sống của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	ThS Đàm Thu Trang	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
68.	Đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em sau điều trị sâu ngà răng bằng kỹ thuật SMART	TS Lê Thị Thu Hằng	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
69.	Xây dựng qui trình chiết xuất alkaloid từ rễ củ cây bách bộ phân bố tại Thái Nguyên	ThS Đồng Quang Huy	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
70.	Đánh giá khả năng bảo vệ vi sinh vật trong dịch tiêu hóa mô phỏng của vi nang calci – alginat – chitosan	Nguyễn Thị Ngọc	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
71.	Đánh giá thực trạng sử dụng insulin trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại phòng khám Nội tiết và Đái tháo đường, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	ThS Đinh Thị Thu Ngân	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
72.	Nghiên cứu xác định thuốc diclofenac natri lẫn trong chế phẩm đông dược	ThS Bùi Thị Luyến	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
73.	Xác định một số paraben có trong mỹ phẩm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao	ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh	ĐHYD	2018	3	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
74.	Chuẩn hóa nguyên liệu của bài thuốc chữa hội chứng lý (phèn đen, mơ lông, seo gà, cỏ tranh, gừng)	ThS Phạm Thị Thùy Linh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
75.	Nghiên cứu định lượng dexamethasone trong một số chế phẩm đông dược bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.	ThS Nguyễn Thị Quỳnh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
76.	Nghiên cứu định lượng lornoxicam trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao	ThS Đồng Thị Hoàng Yến	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
77.	Nghiên cứu phân biệt một số dược liệu mang tên "Hoài sơn" tại Việt Nam	ThS Nguyễn Thị Thu Huyền	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
78.	Xây dựng phương pháp định lượng acid cinamic trong bột quế thu hái tại Cao Bằng bằng phương pháp HPLC.	ThS Nguyễn Khắc Tùng	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
79.	Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Gang thép Thái Nguyên năm 2018	ThS Trần Ngọc Anh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
80.	Nghiên cứu bảo tồn tài nguyên cây thuốc ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên	ThS Nguyễn Quốc Thịnh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
81.	Thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị viêm phế quản/viêm tiểu phế quản ở trẻ em tại khoa Nhi Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên	ThS Ngô Thị Mỹ Bình	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
82.	Đánh giá hiệu quả tiết trừ vi khuẩn <i>Helicobacter Pylori</i> bằng phác đồ PAMC trên bệnh nhân viêm loét dạ dày tại Bệnh viện trường đại học Y khoa Thái Nguyên	ThS Bùi Thị Quỳnh Nhung	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
83.	Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa Curcumin	ThS Nguyễn Duy Thư	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
84.	Khảo sát kiến thức, thái độ, về		ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	ung thư cổ tử cung và dự định phòng ngừa của nữ sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất, trường Đại học y dược Thái Nguyên năm 2018.	ThS Lê Thị Bích Ngọc				
85.	Gánh nặng chăm sóc của người nhà người bệnh ung thư và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018.	CN. Nguyễn Thị Hoài	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
86.	Thực trạng căng thẳng tâm lý cấp tính của bố mẹ có con nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (icu), trung tâm nhi khoa – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018.	ThS Trần Lê Thu	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
87.	Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh tăng sản tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017.	ThS Đào Tiến Thịnh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
88.	Kết quả giáo dục sức khỏe kiến thức và thực hành chăm sóc ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.	ThS Nguyễn Ngọc Huyền	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
89.	Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà của người dân thành phố Thái Nguyên	ThS Đỗ Thị Lệ Hằng	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
90.	Thực trạng sự tăng cân giữa hai kỳ chạy thận và các yếu tố liên quan ở người bệnh chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.	ThS Đào Trọng Quân	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
91.	Kiến thức, thái độ về bệnh hen của thân nhân trẻ mắc hen phế quản điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên	ThS Đoàn Thị Huệ	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
92.	Kiến thức, thái độ và kỹ năng của điều dưỡng về thực hành dựa trên bằng chứng	ThS Lương Thị Hoa	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	(ebp)					
93.	Kiến thức về chăm sóc vết khâu tầng sinh môn của bà mẹ sau sinh tại khoa sản bệnh viện trung ương Thái Nguyên	ThS Ngô Thị Vân Huyền	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
94.	Đánh giá kiến thức, hành vi thực hiện lý liệu pháp hô hấp của người bệnh sau phẫu thuật chấn thương lồng ngực tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018	ThS Lê Thị Vân	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
95.	Các yếu tố liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm và stress ở sinh viên trường đại học y dược Thái Nguyên, năm 2018.	ThS Hoàng Trung Kiên	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
96.	Đánh giá thực trạng kiến thức chăm sóc vết thương của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018	CN. Đoàn Thị Nga	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
97.	Mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh đột quy não tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018	ThS La Văn Luân	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
98.	Các yếu tố liên quan đến mức độ tự tin về sinh con của bà mẹ tại bệnh viện trung ương thái nguyên năm 2018.	ThS Nguyễn Thu Trang	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
99.	Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm của bà mẹ tại khoa sản Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018	ThS Nguyễn Thị Sơn	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
100.	Ảnh hưởng của lo lắng trước mổ đối với mức độ đau đớn trên bệnh nhân sau phẫu thuật ổ bụng tại khoa Ngoại – Tiêu Hóa – GM bệnh viện Trung ương Thái Nguyên,	ThS Trần Anh Vũ	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	năm 2018					
101.	Khảo sát thực trạng học Tiếng Anh của sinh viên đối tượng cử tuyển tại Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên	ThS Triệu Thành Nam	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
102.	Thực trạng khai thác công nghệ thông tin của giảng viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên giai đoạn 2017-2018	KS Nguyễn Xuân Vũ	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
103.	Kết quả sàng lọc sơ sinh bệnh suy giáp trạng bẩm sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	TS Nguyễn Thu Hiền	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
104.	Xác định thành phần thực vật có trong một số bài thuốc của đông bào dân tộc Sán Diu huyện Phú Lương- Thái Nguyên	ThS Phó Thị Thúy Hằng	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
105.	Xây dựng bài giảng E-learning công thức xác suất thuộc học phân xác suất thống kê tại Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên	ThS Đỗ Thị Hồng Nga	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
106.	Xích Markov và ứng dụng trong dự đoán số lượng của ký sinh trùng sốt rét trong giai đoạn sinh sản vô tính trên cơ thể người	TS Đỗ Thị Phương Quỳnh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
107.	Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao giai đoạn 2010-2015 và một số bài học kinh nghiệm	ThS Đỗ Thị Nhường	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
108.	Đảng bộ Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng giai đoạn 2010 - 2015	ThS Thân Thị Thu Ngân	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
109.	Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Y – Dược,	ThS Nguyễn Thị Tân Tiến	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	Đại học Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp					
110.	Thực trạng xây dựng bài giảng điện tử tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	ThS Hồ Xuân Nhân	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
111.	Thực trạng sử dụng các thiết bị công nghệ ánh sáng, Laser, quang phổ điện từ tại các cơ sở da liễu và thẩm mỹ da tại Thành phố Thái Nguyên và đề xuất giải pháp	TS Nguyễn Xuân Hòa	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
112.	Thực trạng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Gram âm phân lập tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2017-2018	TS Nguyễn Thị Thu Thái	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
113.	Nồng độ một số hormon sinh sản ở phụ nữ vô sinh điều trị tại bệnh viện A Thái Nguyên.	ThS Lê Thị Minh Hiền	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
114.	Thực trạng dạy – học thực tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên	ThS Nguyễn Thị Hiệp Tuyết	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
115.	Nghiên cứu tỷ lệ loãng xương vùng cổ xương đùi ở phụ nữ mãn kinh bằng phương pháp DEXA tại bệnh viện trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên	ThS Phạm Minh Huệ	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
116.	Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn trước và sau xử lý bảo quản lạnh sâu mảnh xương sọ người tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.	TS. Bùi Thanh Thủy	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
117.	Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu của động mạch chủ bụng trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy	ThS Đoàn Thị Nguyệt Linh	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
118.	Một số đặc điểm của các cặp vợ chồng đến khám và điều trị vô sinh tại Trung tâm chẩn đoán trước sinh và hỗ trợ sinh sản bệnh viện	BS Tạ Quỳnh Giao	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	trường ĐH Y khoa Thái Nguyên					
119.	Đặc điểm hình thái đột sống thất lung của bệnh nhân trên máy đo độ loãng xương tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên	ThS Nguyễn Thị Sinh	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
120.	Bước đầu khảo sát đa hình di truyền gen CYP2C9 và VKORC1 ở bệnh nhân thay van tim nhân tạo tại Bệnh viện tim Hà Nội	BS Phạm Thị Thùy	ĐHYD	2018	15	- 01 Bài báo Quốc tế
121.	Kết quả tế bào cổ tử cung, âm đạo của phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên	ThS Lê Phong Thu	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
122.	Đặc điểm vi khuẩn học phân lập được ở trẻ em dưới 5 tuổi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	ThS Lương Thị Hồng Nhung	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
123.	Đặc điểm cấu trúc, chức năng của khối cơ trên bệnh nhân loãng xương đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên	ThS Vi Thị Phương Lan	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
124.	Đánh giá sự phù hợp về biểu hiện lâm sàng của hội chứng ống cổ tay với kết quả chẩn đoán điện	ThS Hoàng Thu Soan	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
125.	Căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	TS Nguyễn Đắc Trung	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
126.	Đánh giá thực trạng năng lực về phương pháp nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên cơ hữu ở trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên	TS Nguyễn Thị Phương Lan	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
127.	Thực trạng vệ sinh lớp học ở một số trường THCS tại thành phố Yên Bái	ThS Nguyễn Việt Quang	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
128.	Một số đặc điểm dịch tễ về rối loạn giọng nói và một số yếu tố liên quan ở giáo viên trung học cơ sở tại thành phố Yên Bái	ThS Nguyễn Mạnh Tuấn	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
129.	Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở sinh viên dân tộc thiểu số tại trường Đại học y dược Thái Nguyên năm học 2017 - 2018.	BS Trần Thị Huyền Trang	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
130.	Thực trạng tồn dư Nitrit, Nitrat và hóa chất bảo vệ thực vật trong 1 số thực phẩm ở hai chợ đầu mối tại thành phố Thái Nguyên năm 2018	TS Trương Thị Thùy Dương	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
131.	Thực trạng KAP về chế độ ăn phòng chống bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên	ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
132.	Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan đến thiếu máu ở nữ sinh viên người dân tộc thiểu số ngành bác sỹ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm học 2017-2018	BS Hòa Thị Hồng Hạnh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
133.	Thực trạng bệnh ngoài da ở công nhân khai thác mỏ than Na Dương, Lạng Sơn	BS Thân Đức Mạnh	ĐHYD	2018	15	- 01 Bài báo Quốc tế
134.	Thực trạng phòng chống sốt xuất huyết của người dân ở xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên	TS Trần Thế Hoàng	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
135.	Thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên trường Đại học	TS Nguyễn Thị Ngọc	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	Y Dược Thái Nguyên năm 2018	Hà				
136.	Thực trạng sức khỏe bệnh tật của sinh viên bác sĩ đa khoa K45 trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên	CN Đào Thị Thanh Huyền	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
137.	Chất lượng cuộc sống sinh viên diện cử tuyển Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên	ThS Lê Thị Lựu	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
138.	Thực trạng KAP về ung thư vú và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ 15-49 tuổi ở xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên	BS Hoàng Minh Nam	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
139.	Thực trạng công tác lập kế hoạch y tế của cán bộ y tế xã tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	PGS.TS Đàm Thị Tuyết	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
140.	Thực trạng nhận thức tình dục an toàn của học sinh trường phổ thông trung học Lương Ngọc Quyến thành phố Thái Nguyên và yếu tố liên quan	PGS.TS Đàm Khải Hoàn	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
141.	Kiến thức - Thái độ - Thực hành dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ở phụ nữ mang thai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	TS Nguyễn Thị Tố Uyên	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
142.	Nhận thức của sinh viên trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên về bệnh Thalasemia ở đồng bào dân tộc thiểu số	ThS Nguyễn Thị Ánh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
143.	Kết quả điều trị giãn tĩnh mạch tinh bằng phẫu thuật vi phẫu đường bẹn bìu tại Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên	HV-BSNT Vũ Duy Tân HD: TS Vũ Thị Hồng Anh	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
144.	Thực trạng và chất lượng cuộc sống của học sinh tiểu	BSNT Lê Thị Kiều	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	học bị thừa cân, béo phì tại thành phố Lạng Sơn.	Oanh GVHD: TS Nguyễn Thị Phuong Lan				
145.	Thực trạng rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học tại thành phố Tuyên Quang.	BSNT Trần Thị Giáng Hương GVHD: TS Đàm Bảo Hoa	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
146.	Thực trạng tổn thương tùy sống và đánh giá sự cải thiện chất lượng cuộc sống trong phục hồi chức năng bệnh nhân tổn thương tùy sống tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	SV Bàn Thu Hương GVHD: ThS Vũ Thị Tâm	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
147.	Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tật khúc xạ của tân sinh viên năm học 2018-2019 Trường đại học Y Dược Thái Nguyên	SV Nguyễn Thùy Linh GVHD: ThS Lương Thị Hải Hà	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
148.	Đánh giá kết quả phục hồi tổn thương thân răng bằng inlay, onlay composite sử dụng sinh học cho nhóm răng sau.	SV Nguyễn Thị Thu Hằng GVHD: TS Hoàng Tiên Công	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
149.	Nhận xét màu sắc răng cửa hàm trên của nhóm sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên bằng máy quang phổ	SV Mai Tùng Lâm GVHD: TS Hoàng Tiên Công	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
150.	Thực trạng thiếu năng lượng trường diễn và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại xã Hóa Thượng, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	SV: Trần Thị Thanh Hà GVHD: TS Trương Thị Thùy Dương	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH
151.	Thực trạng học lâm sàng của sinh viên chính quy tại trường Đại học Y Dược Thái	SV: Nguyễn Hoài Linh	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	Nguyên năm học 2018	GVHD: TS Nguyễn Thị Phương Lan				
152.	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh một số trường THCS thành phố Yên Bái	SV: Vũ Thị Thúy Hà DP7A GVHD: BS Hoàng Minh Nam	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
153.	Tình trạng thừa cân béo phì và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2018	SV: Quốc Thị Bích Ngọc DP9 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
154.	Thực trạng tử vong và số năm sống tiềm tàng mất đi do bệnh tật của người dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên năm 2014 - 2017	SV: Miêu Thị Vân K47 D GVHD: ThS Nguyễn Mạnh Tuấn	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
155.	Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết của người dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên năm 2018	SV: Lê Tuấn Anh DP 8 GVHD: BS Lê Đức Tùng	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
156.	Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về mất cân bằng giới tính khi sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại Thái Nguyên.	SV: Nguyễn Thị Quỳnh Anh GVHD: Trần Thế Hoàng	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
157.	Kiến thức - Thái độ - Thực hành phòng bệnh cận thị học đường của học sinh tại trường THPT Vùng cao Việt Bắc Thành phố Thái Nguyên	SV: Lê Thị Hoàng Anh GVHD: TS Nguyễn Thị Tố Uyên	ĐHYD	2018	5	- 01 Bài báo KH
158.	Thực trạng KAP bệnh răng miệng của học sinh trường THCS Quang Trung Thành	SV: Hà Anh Thư	ĐHYD	2018	7	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	phổ Thái Nguyên và yếu tố liên quan	GVHD: PGS. TS Đàm Khải Hoàn				
159.	Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa meloxicam với chất mang PEG 4000 và poloxamer bằng phương pháp đun chảy	SV Lý Thị Minh Giang GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Tâm	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
160.	Xác định sơ bộ các nhóm hợp chất hóa học có trong dược liệu Kim anh tử (Fructus Rosa leavigata) từ cây Kim anh (Rosa leavigata Mitchx), họ hoa hồng thu hái tại Trùng Khánh Cao Bằng	SV Vũ Tú Uyên; GVHD: DCKII Hoàng Thị Cúc	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
161.	Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp điều trị nội trú tại Khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	SV Lục Thị Hải Yến GVHD: PGS, TS Trần Văn Tuấn	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
162.	Nghiên cứu bào chế cao lỏng cây cỏ mực (<i>Eclipta alba Hassk</i>) họ Cúc <i>Asteraceae</i> thu hái tại Thái Nguyên	SV Nguyễn Thị Lệ GVHD: ThS Nguyễn Duy Thư	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
163.	Nghiên cứu bào chế trà tan từ dây thìa canh và thân cây ý dĩ	SV Trịnh Thu Hương GVHD: ThS Nguyễn Quốc Thịnh	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
164.	Xây dựng qui trình định lượng saponin toàn phần trong dịch chiết nhân hạt gấc bằng phương pháp đo quang phổ UV-VIS	SV Nguyễn Thị Lan Anh GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
165.	Xây dựng công thức & đánh giá độ kích ứng trên da của cồn thuốc chứa mộc miết tử và quế chi	SV Hà Thị Chi; GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
166.	Nghiên cứu xây dựng công thức viên sủi bọt có chứa cao khô điệp cá (Houttuynia cordata Thumb)	SV Nguyễn Thị Nhật Lệ GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
167.	Nghiên cứu bào chế cao đặc chứa dược liệu tỏi & mật ong	SV Nguyễn Thị Huyền Trang GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
168.	Nghiên cứu bào chế pellet chứa metronidazole giải phóng tại đại tràng bằng phương pháp bồi dẫn	SV Nguyễn Thị Hằng GVHD: TS Nguyễn Thu Quỳnh	ĐHYD	2018	2	- 01 Bài báo KH
169.	Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương đông đại tràng” trên bệnh nhân viêm đại tràng thể phân lỏng, nát.	PGS.TS Trần Văn Tuấn	ĐHYD	2018		- 01 Bài báo KH
170.	Đặc điểm tình trạng mắt cơ ở các bệnh nhân đái tháo đường týp 2.	PGS.TS Lưu Thị Bình	ĐHYD	2018		- 01 Bài báo KH
171.	Đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng sóng xung kích trong điều trị viêm quanh khớp vai tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên	TS Nguyễn Phương Sinh	ĐHYD	2018		- 01 Bài báo KH

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

TT	Tên cơ sở hoặc các chương trình đào tạo	Thời điểm đánh giá ngoài	Kết quả đánh giá/công nhận	Nghị quyết của hội đồng KĐCLGD	Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục	Giấy chứng nhận	
						Ngày cấp	Giá trị đến
1	Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên	12-16/9/2017	52/61	Số 12/NQ – HĐKĐCLGD Ngày 13/11/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên	Đạt	25/12/2017	25/12/2022

Hab

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 6 năm 2019

K Hiệu trưởng



Trịnh Xuân Tráng
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Trịnh Xuân Tráng